

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ประวัติความเป็นมา/เหตุปัจจัย

ในปัจจุบันสภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนค่อนข้างสูง ประกอบกับการแข่งขันทางด้านธุรกิจที่มีความซับซ้อนและรุนแรง ส่งผลให้การประกอบกิจการ โดยเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งองค์ประกอบหลักที่จะช่วยส่งเสริมให้การยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือการจัดให้มีการปฏิบัติตามแนวทางธรรมาภิบาลหรือที่เรียกกันว่าระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้กิจการสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่าในกิจการ และความมั่นคงในระยะยาว ตลอดจนการเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจโดยรวม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้กิจการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการยกระดับการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติเมื่อปี 2545 ขึ้นเพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงบริษัททั้งหลายตระหนักถึงความจำเป็นในการยกระดับและปรับปรุงกลไกการบริหารงานให้ดีขึ้นตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด สร้างความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือให้กลับคืนมา และที่สำคัญเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นกลุ่มแรกที่ต้องมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนใช้เงินทุนส่วนหนึ่งจากประชาชน และมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2555 : ออนไลน์)

จากการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวก่อให้เกิดต้นทุนการกำกับดูแลกิจการขึ้นในรูปของค่าตอบแทนที่กิจการจ่ายให้แก่คณะกรรมการอิสระที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการที่ผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการมอบหมายให้ฝ่ายบริหารทำหน้าที่แทนผู้ถือหุ้นในการบริหารและจัดการกิจการและมอบหมายให้คณะกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นมีอำนาจในการดูแลควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหารและกำหนดนโยบายของบริษัท เพื่อให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานนั้นสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ดังนั้นต้นทุนของการกำกับดูแลกิจการจึงมีผลสำคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยเปรียบเทียบเสมือนเป็นแรงจูงใจให้ทั้งคณะกรรมการและผู้บริหารดำเนินงานอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งเมื่อคณะกรรมการและผู้บริหารดำเนินงานอย่างเต็มความสามารถจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของกิจการทำให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีขึ้นอีกทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นจากการที่กิจการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลอีกด้วย

จากการศึกษางานวิจัยในอดีตพบว่า ต้นทุนของการกำกับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการดำเนินงาน จากผลการศึกษาของ Jawad Iqbal and Salman Shehzad (2010) ซึ่งทำการศึกษาในประเทศปากีสถาน พบว่าค่าตอบแทนที่จ่ายเพื่อการกำกับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการทำกำไรของกิจการ โดยมีตัวชี้วัดได้แก่ กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน, ยอดขาย, สินทรัพย์รวม ตามลำดับ ในขณะที่ประเทศไทยมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนของการกำกับดูแลกิจการกับความสามารถในการดำเนินงาน เนื่องจากงานวิจัยส่วนใหญ่ศึกษาเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการในส่วน โครงสร้างของกรรมการ, ขนาดของกิจการ และสัดส่วนของโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการดำเนินงาน เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนอันเป็นต้นทุนในการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระกับความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนของการกำกับดูแลกิจการกับความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการลงทุนของนักลงทุน

1.2 วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนของการกำกับดูแลกิจการกับความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทำให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนของการกำกับดูแลกิจการกับความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.4 นิยามศัพท์

ความสัมพันธ์ หมายถึง ความเกี่ยวข้องกันของตัวแปรที่ศึกษาที่มีผลกระทบซึ่งกันและกันในทางบวกหรือทางลบ

ต้นทุนของการกำกับดูแลกิจการ หมายถึง มูลค่าของสิ่งที่จะต้องเสียไปแก่ตัวแทนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการดำเนินการ และการควบคุมกิจการ ด้วยความรับผิดชอบตามที่ด้วยความโปร่งใส และสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อรักษาเงินทุนและเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ภายในกรอบการมีจริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นและสังคม (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2555 : ออนไลน์)

บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดและต้องปฏิบัติตาม ในปี 2554 จำนวน 600 บริษัท

ความสามารถในการดำเนินงาน หมายถึง ผลของการปฏิบัติงานขององค์กรที่จะให้บรรลุเป้าหมาย โดยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะใช้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) เป็นตัวแทนของความสามารถในการดำเนินงาน

Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved